

CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI

TỰ TIN BƯỚC VÀO NĂM 2022

Bám sát chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, của cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, nhưng với ý chí và quyết tâm vượt khó, CBCNV Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) vừa tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh vừa tập trung thực hiện tốt các hoạt động SXKD trong điều kiện bình thường mới nên đã đạt được những kết quả đáng kể trong sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Dấu ấn 2021

Bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, kết thúc năm 2021, PC Yên Bái đã thực hiện đạt gần 1.115 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng 110,03% so với năm 2020, doanh thu đạt gần 2.003 tỷ đồng, bằng gần 101% so với kế hoạch, và bằng 114,17% so với năm 2020.

Năm 2021, mặc dù các thành phần phụ tải tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng mức độ tăng trưởng của một số thành phần phụ tải vẫn tăng trưởng đáng kể nên giá bán điện bình quân của Công ty thực hiện đạt 1.796,32 đồng/kWh, tăng 0,82 đồng/kWh so với kế hoạch giao và tăng so với năm 2020 là 65,15 đồng/kWh. Cùng với đó, tỷ lệ tổn thất điện năng từ 6,94% năm 2020 giảm xuống chỉ còn 5,29% năm, thấp hơn 1,65% so với năm 2020 và thấp hơn 0,68 so với kế hoạch EVNNPC giao.

Những con số biết nói trên đây đã minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, CNV Công ty trong điều kiện vừa gồng mình chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.

Đi đôi với việc phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, PC Yên Bái đã triển

khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thực hiện số hóa quy trình trong toàn Công ty, đảm bảo 100% cấp điện và các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và trực tuyến cấp độ 4 qua các Website CSKH; DVCQG... đẩy mạnh triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, CNV về quan điểm phục vụ, các giá trị văn hóa, phong cách làm việc trong chuyển đổi số, giảm thiểu tối đa các thủ tục giấy tờ và thời gian đi lại. Tất cả các ý kiến phản ánh và yêu cầu của khách hàng thường xuyên được cập nhật và giải quyết thỏa đáng, hợp lý, hợp tình.

Về công tác đầu tư xây dựng, năm 2021, PC Yên Bái đã xây mới 47 TBA, 25,05 km đường dây trung áp, cải tạo 29,807 km đường dây trung áp, xây dựng mới 30,665 km đường dây hạ áp, cải tạo 1,707 km đường dây hạ áp.

Nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sự cố, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và thời gian sửa chữa, bảo dưỡng để cung cấp điện cho khách hàng ổn định, liên tục, ngoài việc thực hiện hiệu quả các chương trình quản lý kỹ thuật, chương trình giám sát sự cố, năm 2021, PC Yên Bái đã hoàn thành thi

công lắp đặt tụ bù hạ áp 930 kVar với 58 bộ tụ bù, hoàn thành 100% kế hoạch NPC giao. Theo đó từ ngày 10/12/2021, PC Yên Bái đã triển khai đến các đơn vị và đưa vào vận hành chính thức Phần mềm số hóa theo chỉ đạo của EVNNPC.

Hoạt động trên địa bàn miền núi Tây Bắc, hệ thống đường dây cao áp phải đi qua nhiều suối sâu đèo cao, rất khó khăn trong công tác quản lý, trước thực trạng đó, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật và trách nhiệm các cơ quan hữu quan liên quan trong bảo vệ HLATEDCA, đồng thời vận động các hộ dân triển khai các biện pháp bảo vệ công trình điện, không xây dựng cải tạo nhà ở, trồng cây cối vi phạm quy định về bảo vệ HLATEDCA. Do vậy đến nay tại Công ty quản lý không còn trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Năm 2021 cũng là năm PC Yên Bái thực hiện các chương trình tiết kiệm điện. Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về tiết kiệm năng lượng, thực hiện có hiệu quả chiến dịch “Giờ Trái đất”, Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, nhằm nâng cao nhận

thức của cộng đồng về việc sử dụng điện và các giải pháp tiết kiệm điện với sản xuất cũng như tiêu dùng, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 43 triệu kWh.

Ngoài ra, với thông điệp “*Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19*”, Chương trình tri ân khách hàng đã tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, PC Yên Bái đã thực hiện chuỗi các hoạt động an sinh xã hội gồm: Trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập phục vụ học trực tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Trường Tiểu học & THCS Mậu Đông, tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh giỏi có thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường Tiểu học & THCS Đông Cuông, lắp đặt đặt hệ thống điện chiếu sáng cho 5 tuyến đường trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên; trao tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Trạm Tấu... Những việc làm ý nghĩa mang đậm tính nhân văn sâu sắc đó đã được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận.

Thi đua là động lực để vươn tới đỉnh cao mới

Xác định làm tốt công tác thi đua khen thưởng chính là đòn bẩy để động viên cán bộ, CNV, NLĐ vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong Công ty.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức

tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác SXKD của Công ty, bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực với chủ đề: “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021”; “CBCNV trong Công ty Điện lực Yên Bái đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào thi đua tham gia các cuộc thi về “Chuyển đổi số” do EVN và EVNNPC tổ chức, phong trào thi đua “Giảm tổn thất điện năng các tháng cuối năm 2021” đối với các Điện lực trực thuộc.

Thông qua các phong trào thi đua, Công ty đã phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, theo tinh thần: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay và những năm tiếp theo.

Vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khôn lường, nhưng từ những phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung, phù hợp với tâm tư tình cảm của từng cán bộ, CNV, NLĐ, bước sang năm 2022, PC Yên Bái nhất định sẽ hoàn thành tốt mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế



Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phối hợp khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện.

xã hội, QPAN trên địa bàn toàn tỉnh với chất lượng ngày càng cao. Tiếp tục đề cao và luôn luôn chú trọng công tác an toàn lao động, phấn đấu không để xảy ra TNLĐ.

Với các mục tiêu cụ thể của năm 2022 là: Điện thương phẩm 1.224,16 triệu kWh; tổng doanh thu 2.040 tỷ đồng; tổng chi phí 2.350 tỷ đồng; tổn thất điện năng 5,10%; chỉ tiêu thu nợ tiền điện ≥ 99,8%; chỉ số tiếp cận điện năng < 5 ngày làm việc; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (SC TMT; KH TMT; TH SMT) giảm 20 - 30% so với năm 2021; NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm > 2,11 triệu kWh/lao động... Cán bộ, CNV, NLĐ PC Yên Bái coi đó là chỉ tiêu, pháp lệnh và cao hơn là mệnh lệnh từ trái tim, nhất định phải thực hiện và thực hiện bằng được để góp phần cùng cả nước đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống./.

TRẦN VŨ THÌN